

## **SINH VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC HUFİ VỚI HOẠT ĐỘNG KIẾN TẬP TẠI DOANH NGHIỆP**

Trong học kỳ 2 năm học 2022 - 2023, sinh viên khóa 12 ngành Công nghệ Vật liệu (CNVL) và ngành Công nghệ Kỹ thuật hóa học (CNKTHH) được các thầy cô bộ môn CNVL, khoa Công nghệ hóa học (CNHH) trường đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM (HUFİ), hướng dẫn tham gia hoạt động kiến tập tại các công ty hoạt động ở các khu công nghiệp ven Tp.HCM.

Tại đây, các bạn sinh viên cùng giáo viên hướng dẫn đã được ban lãnh đạo công ty và các anh chị phòng kỹ thuật đón tiếp, giao lưu giải đáp các thắc mắc và hướng dẫn tham quan quy trình công nghệ của nhà máy. Ban lãnh đạo các công ty, thông qua sự tin tưởng từ đối tác là các thầy cô bộ môn CNVL nói riêng và khoa CNHH nói chung, đã cam kết nhận các sinh viên ngành CNVL và CNKTHH năm cuối trong các hoạt động thực tập tốt nghiệp hoặc khóa luận tốt nghiệp, tiếp cận các phòng thí nghiệm và công nghệ hiện đại tại nhà máy. Đồng thời, các công ty xem xét nhận các sinh viên vừa tốt nghiệp để tiếp tục hỗ trợ nhà trường trong việc tạo cơ hội việc làm, tạo điều kiện làm việc và đào tạo nhân lực chuyên sâu sau ra trường.

Một số hình ảnh sinh viên khoa Công nghệ hóa học HUFİ trong hoạt động kiến tập tại các nhà máy:



*Hình 1. Đoàn sinh viên chụp hình lưu niệm tại các công ty*



*Hình 2. Sinh viên tham quan xưởng sản xuất theo sự hướng dẫn của các anh chị kỹ sư*



*Hình 3. Sinh viên tham quan phòng thí nghiệm*

Tại các phòng thí nghiệm, các bạn sinh viên được thực nghiệm đo kiểm theo sự hướng dẫn của các anh chị kỹ sư, được tìm hiểu về lưu đồ hoạt động của phòng kỹ thuật giám sát hoạt động sản xuất theo 5W và quan sát phòng thí nghiệm vi sinh.





*Hình 4. Ban lãnh đạo các công ty gặp gỡ, trả lời thắc mắc của sinh viên về quy trình công nghệ, định hướng phát triển và nhu cầu tuyển dụng của công ty*



**Hình 4.** Ban lãnh đạo các công ty mời đoàn sinh viên dùng cơm trưa tại công ty

Các bạn sinh viên được trải nghiệm suất cơm trưa tại nhà ăn công ty và rất vui vì sự nhiệt tình và chu đáo của ban lãnh đạo các công ty. Công ty ở xa còn cho xe đưa rước đoàn sinh viên trong suốt thời gian hoạt động kiến tập. Đặc biệt, các bạn sinh viên có ấn tượng rất sâu sắc với lời dặn dò của chú Khuê, Tổng giám đốc công ty TNHH công nghệ hóa nhựa Bông Sen (Lotus). Bạn Hà Phi Phụng, lớp 12DHVL, tâm sự: “Qua đợt kiến tập này, tụi em đã có cái nhìn đầu tiên, cụ thể về công nghệ sản xuất của các công ty, xác định được vị trí của mình khi ở vai trò kỹ sư trong nhà máy, hiểu được vai trò của ngành Công nghệ vật liệu trong xã hội. Tụi em rất ấn tượng về sự

chuyên nghiệp, ý thức kỷ luật, các phòng thí nghiệm hiện đại. Qua hoạt động kiến tập này, em càng thấy rõ hơn về mục tiêu học tập của bản thân và quyết tâm hơn trong các hoạt động học tập sắp tới”.

Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!

*Người viết: Nguyễn Hưng Thủy*

*Ảnh: Truyền thông doanh nghiệp*